

Số: 179 /KH-SNV

Bắc Giang, ngày 19 tháng 7 năm 2019

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang về thực hiện Nghị quyết số 433-NQ/TU ngày 04/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025

Căn cứ Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh Bắc Giang về thực hiện Nghị quyết số 433-NQ/TU ngày 04/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025;

Căn cứ nhu cầu thực tiễn ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), Sở Nội vụ xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm về ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, phục vụ tốt công tác chuyên môn của ngành Nội vụ nói chung và của Sở Nội vụ nói riêng.

Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan. Phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện ứng dụng CNTT nhằm tối ưu hóa hoàn thành công việc được giao.

Lấy ứng dụng công nghệ thông tin làm công cụ giám sát việc thực hiện công việc theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

Thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn, an thông thông tin, các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu của Ngành Nội vụ.

Không ngừng xây dựng, phát triển hạ tầng CNTT sao cho đồng bộ, hiện đại cả chiều sâu lẫn chiều rộng nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước về lĩnh vực Nội vụ.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Nhiệm vụ chung

Từng bước ứng dụng rộng rãi CNTT trong hoạt động của Sở gắn với quá trình cải cách hành chính, để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý

Nhà nước trong tình, giúp cho người dân và tổ chức làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước nhanh, thuận tiện, tiết kiệm, hiệu quả hơn.

Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí vai trò của ứng dụng CNTT trong lãnh đạo, quản lý và hoạt động của cơ quan. Tích cực tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, chính sách pháp luật, chiến lược về ứng dụng và phát triển CNTT của Ngành, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến để nâng cao chất lượng hành chính, công khai, minh bạch.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

2.1. Xây dựng cơ sở hạ tầng:

Đầu tư nâng cấp hệ thống máy tính của Sở, phấn đấu đến năm 2025 xây dựng mới hệ thống mạng LAN của cơ quan, kết nối Internet cho 100% các cơ quan đơn vị theo tiêu chuẩn thống nhất.

Xây dựng mới mạng LAN đảm bảo đến năm 2025; 100% các cơ quan quản lý Nhà nước có mạng LAN (*đảm bảo tiêu chuẩn*) được kết nối internet tốc độ cao.

2.2. Ứng dụng CNTT trong nội bộ các cơ quan Nhà nước:

Bảo đảm các thông tin chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Sở được hoạt động ổn định kịp thời, chính xác.

Duy trì 100% công chức, viên chức của Sở sử dụng thư điện tử và khai thác thông tin trên môi trường mạng phục vụ công việc.

100% Công chức, viên chức của Sở sử dụng phần mềm quản lý công văn và điều hành công việc trên mạng thành thạo để hỗ trợ công việc tốt hơn nữa.

Đẩy mạnh việc số hóa trong việc lưu trữ thông tin dữ liệu toàn tỉnh tại Chi cục Văn thư, Lưu trữ.

Ứng dụng một cách có hiệu quả các phần mềm dùng chung của tỉnh, phần mềm chuyên ngành. Tiếp tục duy trì và sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc do Sở Thông tin và Truyền thông triển khai, thiết lập việc lập hồ sơ văn bản đến theo dõi điều hành, trao đổi giải quyết công việc trên phần mềm ứng dụng (phần đầu đạt 98% hồ sơ văn bản đến được lập có ý kiến chỉ đạo, ý kiến xử lý, văn bản dự thảo và kết thúc hồ sơ có văn bản gắn kèm, ứng dụng chữ ký số). 98% văn bản trao đổi với các cơ quan trên môi trường mạng

2.3. Phục vụ người dân và tổ chức:

Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang đã xây dựng và duy trì hoạt động Cổng thông tin điện

từ của Sở (snv.bacgiang.gov.vn). Dịch vụ công trực tuyến đảm bảo cung cấp ở mức độ 1, 2 (90 TTHC) tiến tới mức độ 3 (05 TTHC) và 4.

Duy trì nghiêm túc việc ứng dụng CNTT trong giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả, 100% thủ tục hành chính được công khai, hướng dẫn một cách thuận tiện cho người dân, tổ chức.

Tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang, cập nhật kịp thời thông tin, văn bản, chính sách mới của Ngành của Sở trên Cổng thông tin của Sở đáp ứng nhu cầu cung cấp, trao đổi thông tin và tuyên truyền.

Việc xây dựng các dự án ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của các cơ quan, đơn vị phải được đầu tư đảm bảo tính đồng bộ, hoàn chỉnh theo hướng hiện đại nhằm tạo cơ sở để tin học hoá (chính quyền điện tử) việc giải quyết thủ tục hành chính và các quy trình quản lý khác tại các cơ quan, đơn vị, cụ thể: Mua sắm, trang bị, thiết lập hệ thống hạ tầng CNTT đầy đủ, đồng bộ.

Triển khai ứng dụng phần mềm một cửa, một cửa liên thông đảm bảo tính hiện đại về công nghệ, đảm bảo các quy định và dễ sử dụng cho người dân, tổ chức và cán bộ, công chức quản lý.

2.4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan Nhà nước:

Phối hợp với Sở thông tin và truyền thông trong công tác rà soát, đào tạo, đào tạo lại cán bộ, công chức, viên chức ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với vị trí việc làm.

Ứng dụng thành thạo phần mềm Quản lý văn bản và điều hành công việc đến tất cả công chức, viên chức; duy trì tốt việc trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng.

2.5. Nguồn nhân lực công nghệ thông tin:

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo công nghệ thông tin cho tỉnh. Nội dung đào tạo: Nâng cao nhận thức về vai trò và vị trí của công nghệ thông tin trong phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, đào tạo năng lực lãnh đạo thông tin, năng lực quản lý dự án công nghệ thông tin. Phổ cập kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức các xã, phường chưa có trình độ hiểu biết về công nghệ thông tin. Nội dung đào tạo: Tin học cơ bản, sử dụng thư điện tử, khai thác Internet, sử dụng các phần mềm ứng dụng đang triển khai trong cơ quan và các kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc.

III. GIẢI PHÁP:

Huy động từ nhiều nguồn vốn khác nhau nhằm thực hiện ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan Nhà nước có hiệu quả. Hàng năm có kế hoạch vốn ngân sách Sở chỉ cho lĩnh vực ứng dụng và phát triển CNTT. Hạ tầng CNTT đảm bảo sẽ giúp cho quá trình đưa ứng dụng CNTT một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn nữa.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Văn phòng Sở phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở chủ động đề xuất việc nâng cấp một số thủ tục hành chính lên mức độ 3, 4; chủ động đề xuất nâng cấp và sử dụng hiệu quả hơn nữa phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành công việc, phần mềm hỗ trợ Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả, cung cấp các dịch vụ công tốt hơn nữa trong phạm vi quản lý Nhà nước của Sở.

Các phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở trong phạm vi chức năng được giao chủ động phối hợp với Văn phòng Sở, ban biên tập Cổng thông tin điện tử thực hiện tốt Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin giai đoạn 2019 - 2025 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang. /.

Nơi nhận:

- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- so_sttt_vt@bacgiang.gov.vn;

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Nghĩa